



# นโยบายเรื่องสิทธิการโอนย้าย การใช้คลับอื่นๆ ของ เวอร์จิน แอ็คทีฟ

## สมาชิกเวอร์จิน แอ็คทีฟ คอลเลคชั่น

สมาชิกเวอร์จิน แอ็คทีฟ คอลเลคชั่น สามารถใช้บริการเวอร์จิน แอ็คทีฟ ได้ทุกคลับในประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สมาชิกเวอร์จิน แอ็คทีฟ คอลเลคชั่น สามารถใช้บริการคลับเวอร์จิน แอ็คทีฟ ที่ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อังกฤษ (ยกเว้นคลับชวีก ริเวอร์ไซด์ เฮลท์แอนด์แรคเก็ต) แอฟริกาใต้ นามิเบีย บอสวานา และอิตาลี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่มีค่าใช้จ่าย

แสดงบัตรสมาชิก เวอร์จิน แอ็คทีฟ คอลเลคชั่น เพื่อเข้าใช้บริการคลับ เวอร์จิน แอ็คทีฟ คลับอื่นๆ

## สมาชิกเวอร์จิน แอ็คทีฟ ไลฟ์เซ็นเตอร์คลับ

สมาชิกเวอร์จิน แอ็คทีฟ ไลฟ์เซ็นเตอร์ สามารถใช้บริการเฉพาะเวอร์จิน แอ็คทีฟ ไลฟ์เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย แบบไม่มีค่าใช้จ่าย สมาชิก เวอร์จิน แอ็คทีฟ ไลฟ์เซ็นเตอร์ สามารถใช้บริการเวอร์จิน แอ็คทีฟ คอลเลคชั่น คลับในประเทศไทย โดยชำระค่าบริการจำนวน 50% ของราคาแพคเกจที่ระบุไว้ในใบราคาของคลับนั้นๆ โดยชำระในวันที่เข้าใช้บริการ สามารถสอบถามราคาแพคเกจได้ที่พนักงานของเรา

สมาชิกเวอร์จิน แอ็คทีฟ ไลฟ์เซ็นเตอร์ ยังสามารถใช้บริการคลับ เวอร์จิน แอ็คทีฟ อื่นๆ (ยกเว้นคลับคอลเลคชั่น) ได้ที่ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อังกฤษ แอฟริกาใต้ นามิเบีย บอสวานา และอิตาลี ได้ 21 ครั้งต่อปีปฏิทิน ตรวจสอบรายชื่อคลับได้ที่โฮมคลับของท่าน

หากต้องการใช้บริการเวอร์จิน แอ็คทีฟ คลับอื่นๆ ดังที่ได้แจ้งไว้ด้านบน กรุณาติดต่อพนักงานของเรา เพื่อขอรับพาสปอร์ตจากผู้จัดการของโฮมคลับก่อนท่านเดินทาง

## สมาชิกแบบองค์กร

สมาชิกที่มาในนามบริษัทอาจมีเงื่อนไขการใช้บริการของแต่ละคลับ สามารถดูได้ที่โฮมคลับหรือดูที่เงื่อนไขและข้อตกลงพิเศษของสมาชิกแบบลูกค้าองค์กรของท่าน

## โฮมคลับและอะเวย์คลับ

คลับที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกและชำระค่าสมาชิกตามเอกสารในใบสมัครนั้นจะเรียกว่าโฮมคลับ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิก ส่วนอะเวย์คลับคือคลับอื่นๆ ของ เวอร์จิน แอ็คทีฟ ที่ท่าน อาจไปใช้บริการเป็นครั้งคราว

เวอร์จิน แอ็คทีฟ จะทำการทบทวนการใช้บริการที่โฮมคลับและอะเวย์คลับอย่างสม่ำเสมอ หากคลับที่ใช้บริการมีค่าสมาชิกที่ต่างกัน เราขอให้ท่านใช้บริการโฮมคลับมากกว่าอะเวย์คลับ



## นโยบายเรื่องสิทธิ์การโอนย้าย การใช้คลับอื่นๆ ของ เวอร์จิน แอ็คทีฟ

หากท่านใช้บริการอะเวียคลับมากกว่าโฮมคลับ ฝ่ายบริการลูกค้าทำการติดต่อเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า โฮมคลับของท่านจะถูกโอนย้ายไปยังอะเวียคลับที่เหมาะสมในรอบการชำระค่าสมาชิกถัดไป ค่าสมาชิกของท่านอาจสูงกว่าหรือน้อยกว่าโฮมคลับ ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย ให้ดูอ้างอิงจากใบราคา (ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ)

### การเปลี่ยนโฮมคลับ

ท่านสามารถเปลี่ยนโฮมคลับของท่านไปยังคลับอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้

การโอนย้ายโฮมคลับสามารถทำได้โดยการกรอกแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เคาน์เตอร์ต้อนรับที่โฮมคลับของท่าน คลับจะต้องได้รับแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 วันก่อนรอบการชำระค่าสมาชิกรอบถัดไป (กล่าวคือภายในเวลาปิดทำการวันอาทิตย์) นับจากวันที่ท่านประสงค์จะให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายจะถูกเรียกเก็บสำหรับการโอนเปลี่ยนโฮมคลับทุกครั้ง กรุณาอ้างอิงค่าธรรมเนียมการโอนย้ายจากใบราคา (ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ) ท่านต้องชำระค่าสมาชิกของคลับที่ท่านโอนไปให้กับโฮมคลับใหม่ นับตั้งแต่วันที่ทำการโอนย้าย

ข้อกำหนดอื่นใด ที่มีได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ได้ถูกอธิบายไว้ในเอกสารเงื่อนไขและข้อตกลงสมาชิกแล้ว เวอร์จิน แอ็คทีฟ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข เพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายล่าสุดได้ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับที่โฮมคลับของท่าน

เวอร์จิน แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

มีนาคม 2561